
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน) 
    - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. แถลงถึงการจ่ายเงินให้หน่วยบริการในโครงการยกระดับบัตรทอง 
บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ ว่า สปสช.ปรับกรอบระยะเวลา
การเบิกจ่ายที่รวดเร็ว โดยสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการได้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังยืนยันการเข้ารับบริการ ซึ่งหลังจากเริ่ม
โครงการฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 มีหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการได้ทยอยส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการเข้ามา มียอดรวม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ม.ค 2567 สปสช.ได้โอนจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการไป จำนวนทั้งสิ้น 3,161,685 บาท ในจำนวนนี้
เป็นการโอนจ่ายให้กับหน่วยบริการเอกชน จำนวน 873,505 บาท  
     - นายประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยบริการที่สามารถเบิกจ่ายค่าบริการได้ภายใน 72 
ชั่วโมงนั้น จะต้องดำเนินการตรงตามเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด คือ 1.มีการยืนยันตัวตนผู้รับบริการ เพื่อแสดงว่ามีผู้มารับ
บริการจริง 2.เกิดการให้บริการขึ้นจริง 3.การให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายการบริการที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 72 ชั่วโมง อาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น มีการบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือให้บริการไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด ซึ่ง สปสช. จะมีขั้นตอนในการอุทธรณ์ และจะมีการตรวจสอบรายการบริการอย่าง
รวดเร็ว เพื่อทำการแก้ไขและเบิกจ่ายเงินให้เร็วท่ีสุด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ 
     - นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯและ อสม.ฯ  
ลงพื้นที่เยียมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานในการ
ดูแลผู้ป่วยในชุมชน ระหว่างเทศบาลฯและ รพ.พล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการบัตรทอง 30 บาทที่ขณะนี้รัฐบาลได้นำ
ร่องบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารับบริการได้แล้วในพื้นที่ 4 จังหวัดโดยไม่ต้องส่งตัว ท่ามกลางความดีใจและยินดีของ
ผู้ป่วยอย่างมาก และต่างพากันโทรศัพท์แจ้งข่าวกับลูก-หลาน เพื่อให้ได้รับทราบถึงสิทธิ์การรักษาดังกล่าว ถึงแม้จ.ขอนแก่น  
จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในระยะแรก 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. สกู๊ปพิเศษ 
     - เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีการยกระดับ บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ภายใต้นโยบาย30บาท  
อัปเกรด ของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว นั่งแท่นรมว.สธ. มีแนวทางให้บริการรูปแบบใหม่บัตรประชาชน
ใบเดียวรักษาทุกที่ โดยนำร่องใน 4 จังหวัดแล้ว ทำให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนและใช้สิทธิ
ประกันสังคมในการรักษา ตั้งคำถามถึงสิทธิที่พวกเขาควรได้รับเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบทุกเดือนแต่การ
รักษาพยาบาลได้สิทธิน้อยกว่าบัตรทอง 30 บาทอย่างชัดเจน ทั้งนี้ รัฐบาลทราบดีถึงความเหลือ่มล้ำสทิธิในหลักประกันสขุภาพ 
การทบทวนสิทธิประกันสังคมจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งพิจารณา 

 

ศูนย์ชีวาภิบาล  
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ 
    - นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล รพ.ชุมแพ ซึ่งจะเป็นรพ.แม่ข่าย และรพ.
เครือข่ายในโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ รพ.สีชมพู รพ.ภูผาม่าน รพ.หนองเรือ รพ.ภูเวียง รพ.เวียงเก่า และรพ.
หนองนาคำ ตามนโยบายการดำเนินงานของ สธ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ยกระดับ 30 บาทพลัส Quick wins  
100 วัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้านสุขภาพ  เพื่อเป้าหมายประชาชนคนไทยสุขภาพดี 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - พญ.ชเนตตา หัตถา ประธานศูนย์ชีวาภิบาล รพ.ปัตตานี เผยว่า ศูนย์ชีวาภิบาล รพ.ปัตตานี เป็นศูนย์ที่บูรณาการงาน 3 
กลุ่มงานร่วมดูแลผู้ป่วยสูงวัย-พึ่งพิง-ระยะท้ายอย่างเป็นระบบ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 ขณะนีม้ีผู้ป่วยรายใหม่เข้า
รับคำปรึกษา และมีผู้ป่วยจากกลุ่มงานในรพ.ส่งต่อมาเพื่อปรึกษาการวางแผนการดูแล ประมาณ 30-40 ราย รวมถึงมีการ
เชื่อมข้อมูลเข้ากับระบบ Home Health Care ภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สตูล เพื่อกรณีที่จะต้องส่งต่อผู้ป่วย
ข้ามจังหวัดไปดูแลรักษาต่อรพ.ปลายทาง 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

กัญชา /กระท่อม 
    1.ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, มติชน, isranews, hfocus, thailandplus, newtv) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. 
โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
พร้อมกล่าวว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับเก่าและฉบับใหม่ หลักการโดยรวมไม่ต่างกัน แต่ร่างฉบับใหม่มีความ
แตกต่าง คือ 1.รายละเอียดต่างกัน เพราะฉบับเดิมมี 94 มาตรา แต่ฉบับใหม่มี 76 มาตรา ซึ่งเป็นการปรับจากร่างเดิม 2.ความ
ชัดเจนในนิยามคำว่า 'สันทนาการ' ซึ่งฉบับเดิมไม่มี โดยยึดหลักการตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ทั้งนี้จะปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 23 มกราคมนี้ หลังจากนั้นจะประมวลความคิดเห็นทั้งหมด นำมาสังเคราะห์ หาก
จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจะเร่งดำเนินการใหเ้สร็จ โดยตั้งใจจะส่งให้ ครม.พิจารณาในเดือนนี้ 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า การร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … เป็นการเปิดโอกาสให้นำพืชกัญชามา
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนให้ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างปลอดภัย รวมถึงต่อยอดทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมการแพทย์
แผนไทยฯจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว โดยเชิญผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั ้งภาคประชาชน 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300–500 ราย เข้ามามีส่วนร่วมใน
กฎหมายฉบับนี้ 
    - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แตกต่างจากร่างของกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา ดังนี้ 1. จำนวนมาตรา จาก 94 มาตราเหลือเพียง 76 มาตรา 2. เปลี่ยนผู้อนุญาตจากเลขาธิการ
อย.เป็น อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 3. การเพาะปลูกกัญชากัญชง ต้องขอใบอนุญาตเท่านั้น ไม่มีการขอจดแจ้งการ
เพาะปลูก 4) ห้ามบริโภคกัญชาเพื่อการสันทนาการแม้กระทำเพียงคนเดียวก็มีโทษอาญา 5) ไม่มีบทกำหนดเขตสูบกัญชาไว้
เป็นการเฉพาะ และที่สำคัญ 6) ใบอนุญาตจำหน่ายและแปรรูป ส่งออก และศึกษาวิจัย สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะยังสามารถใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต  
    - นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เวทีแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชาฯ จะมีการ
แสดงความคิดเห็นตามรายมาตราเพื่อสรุปเป็นประเด็น โดยสามารถเข้าแสดงความคิดเห็นได้ทาง www.dtam.moph.go.th 
ไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 เมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ตามกฎหมายแล้ว จะทำสรุปผลการรับฟัง
ความเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …ให้สอดคล้อง เหมาะสม 
ก่อนเสนอ รมว.สธ.เพื่อพิจารณาเสนอ ครม.ให้ความคิดเห็นต่อไป 
    2. สื่ออินเดียจับตาธุรกิจกัญชาของไทย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
    - นสพ.Hindustan Times ของอินเดีย เสนอข่าว Thailand moves to ban recreational cannabis use, nascent 
industry on thin ice ระบุว่า ขณะที่ประเทศไทยกำลังจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่สาระสำคัญคือต้องการควบคุมไม่ให้มี
การนำกัญชาไปใช้เพื่อสันทนาการ หากกฎหมายฉบับใหม่สามารถผ่านออกมามีผลบังคับใช้ จะก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชา ตั้งแต่เกษตรผู้ปลูกไปจนถึงร้านค้า อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่ที่ออกมา ซึ่งผู้สนับสนุน
กัญชาและผู้ประกอบการในประเทศไทยแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม  

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

แต่งต้ังคณะที่ปรึกษา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - เผยแพร่หนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ .../2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(เพิ่มเติม) โดยแต่งตั้ง นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)   
ซึ่งนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวแล้ว 

 

โรคโควิด 19 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง การระบาดของโควิด 19 ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานว่าช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังพบสายพันธ์ุย่อยทั้ง XBB และ EG.5 ขณะที่สายพันธ์ุย่อย JN.1 สายพันธ์ุรุ่น
ลูกของโอมิครอนกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยยังมียาและเวชภัณฑ์สำรอง รวมทั้งจำนวนเตียงท่ี
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เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง พร้อมแนะนำประชาชน เน้นการป้องกันตนเองด้วยการสวม
หน้ากากขณะอยู่ในสถานท่ีที่มีผู้คนรวมกันจำนวนมาก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailpbs 
     - WHO กังวลเกี่ยวกับอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ลดต่ำลง หลังการระบาดล่วงเข้าสู่ปีท่ี 5 โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่พบผู้
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในเดือน ธ.ค.2566 มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก 850,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.ร้อยละ 52 แต่ 
WHO คาดว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้ 
พัฒนาศักยภาพครู มุ่งขยายเครือข่าย อย. น้อย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
     - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพคุณครูโรงเรียน อย. 
น้อย เขตกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย พร้อมกล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของสธ.คือ 
การวางรากฐานการแพทย์ปฐมภูมิ ที่ตั้งเป้างานอนามัยโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ อย. 
ที่มุ่งผลักดันให้ รร.มีการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายครูจากทั้ง 3 สังกัด 
(สพฐ., กทม., สช.) ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ อย. น้อย อย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ด้ าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 

วันเด็กแห่งชาติ 
   1. แนะนำโปรแกรม 7 Days Parenting 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
   - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้แนวคิดผู้ปกครองมอบเวลาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัว เพื่อเป็น
ของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมแนะนำโปรแกรม 7 Days Parenting โดยใช้กลไก 3 ฉลาด คือ ฉลาดรัก ฉลาดเลี ้ยง  
ฉลาดดูแล สำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 6-12 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ผ่านกระบวนการเล่น การสร้างสัมพันธภาพ และการสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อช่วยผู้ปกครองสร้างคุณภาพในการเลี้ยงดู และ
สามารถใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อดูแลเด็กได้ทุกท่ีและทุกเวลา    
   2. เตือนวันเด็ก ฝุ่น PM2.5 ยังสูง 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, springnews, TNN, thebangkokinsight) 
   - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5 ในประเทศ พบเกินค่า
มาตรฐานหลายจังหวัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ พร้อมแนะ 8 วิธี เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย เลี่ยงพื้นที่แออัดลดเสี่ยง
สุขภาพ และเตือนผู้ปกครองก่อนออกนอกบ้าน ควรตรวจเช็กค่าฝุ่นว่าอยู่ในระดับสีใด และปฏิบัติตามคำแนะนำ รวมทั้งจัดให้
มีการป้องกันฝุ่นจากภายนอกหรือมีอุปกรณ์ลดฝุ่นภายในห้อง หรือบริเวณห้องที่เด็กอยู่ เพื่อลดการสัมผัสฝุ่น    
   3. เปิดเวทีให้เด็กพิเศษโชว์ความสามารถ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
   - กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2667 ณ สวนป่าราชาภิรมย์ สถาบันราชานุกูล เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ผ่านการใช้เวลาร่วมกัน พร้อมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในบ้าน 
ด้วยหลัก ฉลาดรัก ฉลาดเลี ้ยง ฉลาดดูแล และยังมีกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน สำหรับเด็กแล ะพ่อแม่ ผู ้ปกครอง    
   4. ปกป้องเด็กไทยจากบุหร่ีไฟฟ้า  
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., newtv, thebetter)  
    - นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ  
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายก ฯ  
เพื ่อยื ่นหนังสือขอให้คงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี ่ไฟฟ้า และข้อเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
เพื่อปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า ให้ได้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศไทย 
เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอันมีค่า เพื่ออนาคตของเด็กไทย ทั้งนี้ นายกฯได้รับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง พร้อมกล่าวว่าจะส่งต่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อไป 

 

พัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาท เขตสุขภาพที่ 7 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) 
    - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาทของเขตสุขภาพที่ 7  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกประสาท
ศัลยแพทย์และร่วมประชุมกับผูบ้ริหารของสธ.ในเขตพื้นท่ีสุขภาพท่ี 7 ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 เพื่อรับทราบปัญหาที่สำคัญในการให้บริการทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทของแต่ละ
พื้นที่  ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 ปัญหาที่สำคัญในการให้บริการทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทในเขตพื้นที่  ส่วนใหญ่พบกลุ่มโรค
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หลอดเลือดสมองแตกและโรคบาดเจ็บที่ศีรษะ หากผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จะส่งผลดีต่อผู้ปว่ย  
มีส่วนช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนท่ีสำคัญได้ 
เฝ้าระวังแอมโมเนียร่ัว โรงงานแปรรูปไก่โคราช 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) 
    - นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข ผอ.กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย กล่าวถึง กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล ในโรงงานผลิตอาหาร
แปรรูป ชิ้นส่วนไก่สดของบริษัท เอส พี เอ็ม ฟาร์ม จำกัด จ.นครราชสีมา ว่า พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย 
สั่งการให้ทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่สนับสนุนการทำงานในพื้นที่  ซึ่งรายงานของทีม SEhRT ฯ 
เบื้องต้นยังไม่พบปชช.ได้รับผลกระทบจากก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล และแนะนำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการควบคุม กำกับ
การจัดการด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอนามัยสิ ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการที่เกิดเหตุ  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ผู้ประกอบการมีระบบแจ้งเตือน
ก๊าซพิษรั่วไหลและมีการซ้อมแผนเผชิญภาวะฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ และให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมใหค้ำแนะนำสำหรับประชาชนด้วย 

 

 แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, voicetv)  
    - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่า ตนได้โทรศัพท์หารือกับสมเด็จมหา 
บวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมา เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศ อาจจะใช้
จิสด้าของไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการวัดค่าฮอตสปอต และอาจจัดประชุมวงเล็ก ในการลงพื้นที่ที่จ.สระแก้ว รวมถึงเรื่อง
อากาศสะอาดและพ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง คาดว่าอาทิตย์หน้าจะจบได้ 

 

นายกฯ มอบแนวทางทำงบประมาณปี 2568 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
    - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมกล่าวถึงแนวทางสาธารณสุข ว่า รัฐบาลจะต้องสร้างและพัฒนา
ระบบสาธารณสุขให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกระดับบริการทางการแพทย์บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การแพทย์
แม่นยํา ส่งเสริมให้ประเทศไทยมี Universal Healthcare Coverage หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพระดับ
โลก ส่งเสริมกลไกการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค กระตุ้นให้ปชช.เปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงของ
โรค เช่นการดื่มแอลกอฮอล์ ดูแลค่าบริการทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริหารการจ่ายค่าบริการของระบบประกันสุขภาพให้
ปชช.สามารถเข้าถึงบริการได้ตามความเหมาะสม โดยมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ นําร่องแล้ว 4 จังหวัด และปีนี้จะต้อง
ขยายต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันโรคล่วงหน้า เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส การคัดกรองโรค
แต่เนิ่นๆ เช่น มะเร็งเต้านม คัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ ฯลฯ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์  และ
การจัดรถโมบายเคลื่อนที่ไว้บริการในทุกจังหวัด นําระบบดิจิทัลมาใช้ รวมถึงระบบการแพทย์ทางไกล 

 

จับผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7)  
    - นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ จ.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งใน ต.
กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนมีการลักลอบจำหน่ายกระท่อมและน้ำท่อม พร้อมพืชกัญชาให้กับกลุ่ม
วัยรุ่นในพื้นที่ จากการตรวจค้นในร้านพบน้ำกระท่อม 9 ขวด, ถุงใบกระท่อม 62 ถุง, กัญชาบรรจุโหล 13 ขวด, ยาแก้ไอชนิด
ขวด 160 ขวด และส่วนผสมปรุงน้ำกระท่อมอีกจำนวนหนึ่ง โดยเจ้าของร้านไม่สามารถแสดงใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
การแจ้งการสะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2522  เจ้าหน้าท่ีจึงรวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sondhitalk 
    - นายธีรพงษ์ แสนมหาชัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอธัญบุรี
ที ่3 ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีตำรวจภูธรธัญบุรี และเจ้าหน้าท่ีสสอ.ธัญบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม ซึ่งตั้งจำหน่าย
อยู่ในบริเวณริมถนนรังสิต–นครนายก ใกล้ๆ กับสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พบป้ายแสดงข้อความสื่อให้เข้าใจว่ามีการ
จำหน่าย และแสดงราคาในการจำหน่ายน้ำกระท่อม และน้ำกระท่อมสีเหลืองขุ่น บรรจุขวดขนาด 100 ซีซี จำนวน 29 ขวด 
อยู่ในถังน้ำแข็งขนาดประมาณ 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง และยังพบยาแก้ไอ จำนวน 3 ขวด ยี่ห้อ BESSY ARON จำนวน 2 ขวด 
และยี่ห้อ DATISSIN จำนวน 1 ขวด ซึ่งบรรจุอยู่ในแก้วใบสีชมพู โดยผู้ขายรับสารภาพนำน้ำกระท่อมมาเพื่อจำหน่ายจริง 
เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thebangkokinsight) 
   - รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้แทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันกว่า 140 ประเทศ
ทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้นำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือวัคซีน PCV บรรจุในแผนวัคซีน
แห่งชาติแล้ว จึงถึงเวลาที่ไทยควรเร่งผลักดันวัคซีน PVC บรรจุในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กไทย ซึ่งปัจจุบันมี
เด็กไทยทั่วประเทศเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส โดยภาครัฐได้มีโครงการนำร่องใน  
2 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ และมหาสารคาม ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีหากเด็กไทยได้รับวัคซีนฟรีและขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

โรคหายาก HAE 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)  
    - รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดฯ กล่าวถึงโรคHereditary angioedema (HAE) ซึ่งเป็นโรค 
หายาก ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในประเทศไทย ราว 100 คน คาดว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่านี้ ที่ยัง
ไม่ได้รับการวินิจฉัยท่ีถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยปัจจุบันสิทธิการรักษาครอบคลุมเฉพาะสิทธิข้าราชการ จึงอยาก
ให้ผลักดันสิทธิให้ครอบคลุมถึงสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง รวมถึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาและวิจัย  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และปชช.ได้รู้จักโรค HAE มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การให้ผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด ลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรง และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

อดีตรมว.สธ.เวียดนามทุจริตชุดตรวจโควิด 19 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, sondhitalk) 
    - สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน (วันที่ 12 ม.ค. 2567) ศาลเวียดนามตัดสินโทษจำคุก 18 ปีแก่นายเหวียน ทันห์ ลอง อดีต
รัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนาม ฐานรับสินบนในคดีการจัดหาชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 มูลค่า 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 
77 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลและชุมชนท้องถิ่นในราคาที่สูงเกินจริงไปมาก 

 

น้ำด่ืมบรรจุขวดปนเปื้อนไมโครพลาสติก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด 
    - เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานผลงานวิจัย ม.โคลัมเบีย ของสหรัฐ พบในน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร เฉลี่ยจะมีไมโครพลา
สติกปนเปื้อนอยู่ เกือบ 240,000 ช้ิน มากกว่าท่ีนักวิทยาศาสตร์เคยคาดคิดไว้ถึง 100 เท่า ท้ังยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแส
เลือดได้ เกาะตามกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งอวัยวะอื่นๆ ส่งผ่านไปกับเลือดเข้าสู่สมอง รวมถึงสามารถเข้าไปสู่ร่างกายของทารก
ภายในครรภ์ได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกท่ีมีการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลเซอร์คู่ 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
    - กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการแชร์ข้อมูลโควิดสายพันธุ์ใหม่ เสียชีวิตแล้ว 4 คน ปอดอักเสบ 144 คน เป็นข่าวบิดเบอืน 
เพราะปัจจุบันรายงานสถานการณจ์ำนวนผูป้่วย ผู้เสียชีวิตและผู้ที่ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล เป็นภาพรวมโควิด 19 ทุกสายพันธ์ุ 

 

 


